

UBND HUYỆN CẦN GIUỘC  
TRƯỜNG THCS NGUYỄN AN NINH

**BÀI VIẾT**  
**“TÂM HUYẾT, GƯƠNG MẪU, TRÁCH NHIỆM, TÂM HUYẾT VÀ TẬN TỤY VỚI CÔNG VIỆC”**

Tâm huyết, gương mẫu, trách nhiệm và tận tụy với công việc là những cụm từ mà tập thể giáo viên trường THCS Nguyễn An Ninh đã dành cho vị hiệu trưởng thân yêu của mình. Đó là thầy Võ Minh Quang - Đảng ủy viên - Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn An Ninh.

Nhân dịp chào mừng kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam ( 20/11/1982 – 20/11/2022), tôi xin được giới thiệu đôi nét về con người và các hoạt động giáo dục của thầy Võ Minh Quang.

Tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm Long An từ năm 2001, thầy đã về công tác tại trường THCS Thuận Thành, đến tháng 8/2003 thầy được chuyển về công tác tại trường THCS&THPT Long Thượng cho đến ngày hôm nay.

Bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ và khát vọng cống hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giáo dục, sau 22 năm công tác, đảm nhiệm nhiều vị trí, chức vụ công tác khác nhau nhưng ở cương vị nào thầy cũng tận tâm, tận lực, phấn đấu hết sức mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Từ những năm đầu dạy học với cương vị là giáo viên thầy đã không ngừng học hỏi, phấn đấu để trở thành một giáo viên giỏi chuyên môn, có mối quan hệ tốt với đồng nghiệp và có nhiều đóng góp tích cực cho các phong trào của nhà trường và địa phương cho nên đến tháng 2/2007 thầy được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng trường THCS-THPT Long Thượng, rồi đến tháng 9/2018 thầy lại được tiếp tục bổ nhiệm làm Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn An Ninh với phiếu bầu tín nhiệm rất cao.



Với thầy Quang trên cương vị quản lý, lãnh đạo thầy luôn chọn giải pháp nhẹ nhàng, linh hoạt, mềm dẻo, phù hợp với từng công việc và huy động tối đa sức mạnh và sự sáng tạo của tập thể. Luôn lấy học sinh làm trung tâm trong việc giáo dục và rèn luyện thế hệ trẻ. Thầy đã có công rất lớn trong việc xây dựng tập thể Hội đồng sư phạm nhà trường thành tập thể đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, tình thương và trách nhiệm.

Ấn tượng đầu tiên mà giáo viên nghĩ về thầy là thầy là người quản lý dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Trên cương vị là Hiệu trưởng nhà trường, thầy luôn đưa ra những kế hoạch, giải pháp cụ thể và hiệu quả cho mọi hoạt động của đơn vị. Để có đủ năng lực, sức mạnh điều hành công việc, là người “đứng mũi, chịu sào” thầy luôn là người cầu tiến, biết lắng nghe và tích cực ra sức học tập: Học ở đồng nghiệp, ở sách vở và đặc biệt là theo học ở những lớp về quản lý, về chuyên môn nghiệp vụ do ngành, địa phương hoặc các cơ sở tư nhân tổ chức.



Về chuyên môn, từ tháng 9/2003 đến năm 2005 thầy đã tốt nghiệp Đại học Sư phạm và đã tốt nghiệp Đại học và được cấp bằng thạc sĩ năm 2005. Sau đó, thầy đã tiếp tục học chương trình đào tạo Thạc sĩ và đã tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán năm 2015.

Về các lớp nghiệp vụ, quản lý, Thầy đã hoàn thành khóa bồi dưỡng CBQL vào tháng 4/2009, tốt nghiệp khóa lý luận chính trị năm 2017, thầy được cấp chứng chỉ Tin học ứng dụng trình độ B năm 2010, được cấp chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B năm 2015. Ngoài ra thầy còn theo học nhiều lớp nghiệp vụ bổ trợ khác.

Trong công tác chuyên môn, thầy luôn mạnh dạn đổi mới phương thức chỉ đạo chuyên môn trong nhà trường, phối hợp thật tốt với Phó Hiệu trưởng trong việc giám sát, chỉ đạo, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên. Thầy đã trưng dụng tối ưu lực lượng giáo viên cốt cán, tổ trưởng chuyên môn và giáo viên kiêm nhiệm

ở các phòng ban,...để làm đòn bẩy đẩy mạnh chất lượng sinh hoạt chuyên môn đạt hiệu quả và đi vào chiều sâu. Chính vì thế mà chất lượng chuyên môn của trường mỗi năm đều được nâng cao đáng kể: Tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng được tăng lên hàng năm, học sinh bỏ học ngày càng giảm đáng kể, tỷ lệ phổ cập hàng năm luôn được giữ vững, số lượng giáo viên giỏi, học sinh giỏi mỗi năm đều được duy trì tốt,.. Bên cạnh đó thầy luôn chú ý giúp đỡ giáo viên mới ra trường, giáo viên yếu chuyên môn, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn,..Thầy luôn dành thời gian thỏa đáng để chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý hay lĩnh vực chuyên môn cho tập thể sư phạm, để anh em được phát triển đồng đều và cùng làm việc đạt hiệu quả cao.

Một điều đáng quý hơn cả đó là tình cảm mà thầy đã dành cho học sinh, cho đồng nghiệp. Với học sinh thầy rất quan tâm, thầy nắm bắt rất sát và rất chắc những đối tượng học sinh học yếu mà lại chưa ngoan cần được giúp đỡ, những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Từ đó thầy đã kêu gọi, vận động mạnh thường quân giúp đỡ, chỉ đạo GVCN chú ý giúp đỡ các em nhiều hơn và động viên các em hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập của mình.

Với đồng nghiệp, thầy là người rất gần gũi, luôn biết lắng nghe, thấu hiểu, luôn có sự chia sẻ, cảm thông sâu sắc như những người thân ruột thịt trong gia đình. Có lẽ xuất phát từ cái tâm của người lãnh đạo, từ sự chân thành của tình bạn mà những ai được gần gũi với thầy đều cảm thấy rất được cảm thông, chia sẻ. Ưu điểm này rất quan trọng, rất lợi thế để giúp thầy xây dựng và cảm hóa đội ngũ. Đúng như người đời thường nói: “ Những gì xuất phát từ trái tim thì bao giờ cũng dễ tìm con đường đến với trái tim người khác”. Và chính sự gần gũi, thấu hiểu giáo viên mới làm cho giáo viên trái lòng, hết mình và sẵn sàng tham gia lăn xả vào công việc của trường. Tất cả giáo viên đã xem việc trường không phải là việc riêng của Hiệu trưởng mà là việc của cả Hội đồng sư phạm. Đây là một vấn đề khó mà chúng tôi thấy rằng thầy đã mở toang được cánh cửa đó rồi. Hơn ai hết, thầy đã hiểu và thực hiện được câu danh ngôn luân lý: “ Người ta chỉ được khen hay bị chê chứ ít ai được hiểu”. Cho nên nếu có được một người mà đặc biệt là Hiệu trưởng hiểu mình thì đối với giáo viên điều này thật quý, thật có ý nghĩa và thật đáng trân trọng. Đây cũng là điểm quan trọng để thầy thu phục lòng người. Những bài phát biểu của thầy tại các buổi lễ, các buổi họp mặt qua các thế hệ giáo viên, cựu học sinh, cựu giáo chức,...luôn đi vào lòng người bởi tính nhân văn nhẹ nhàng mà truyền cảm, sâu lắng, âm áp mà lan tỏa tình yêu thương.

Bên cạnh những đóng góp to lớn của tập thể sư phạm nhà trường, trong quá trình điều hành công việc thầy còn nhận được sự hỗ trợ tích cực của cô Tâm - Phó Hiệu trưởng, một cán bộ quản lý trẻ tuổi năng động, có nhiều năng lực đã sát cánh bên thầy quán xuyến thật tốt công tác chuyên môn và nhiều công tác quản lý khác. Tập thể chúng tôi rất vui và rất hãnh diện vì trường mình có được một bộ cán bộ quản lý phối hợp rất ăn ý, rất tâm huyết và luôn hết lòng xả thân cho sự nghiệp giáo dục như vậy.



Thời gian qua, cùng với sự hỗ trợ của Phó Hiệu trưởng, thầy đã xác định được tầm nhìn sứ mệnh - Hệ thống giá trị mà nhà trường hướng đến là chất lượng giáo dục, là phương châm: “Thành người trước khi thành tài”, là phẩm chất của công dân toàn cầu mà học sinh đang cần phải hướng tới: Ham hiểu biết, giàu kiến thức, có phương pháp tư duy khoa học, có kỹ năng giao tiếp ứng xử, có tinh thần cởi mở, có tính kỷ luật, có tư duy xét đoán, dám dấn thân, biết cách cân bằng, biết quan tâm đến bản thân, gia đình và cộng đồng.



Điểm sáng trong công tác quản lý của thầy là theo hướng phân cấp, phân quyền, gắn với trách nhiệm cụ thể nhằm xây dựng môi trường sư phạm tiên tiến. Bằng việc thực hiện những giải pháp và sáng kiến đó, thầy Quang đã lãnh đạo nhà trường duy trì được vị thế, đưa trường phát triển lên đỉnh cao. Thành tích của trường luôn nằm trong top 5 của các trường phổ thông trong huyện. Trường đã nhiều năm đạt danh hiệu trường tiên tiến, bản thân thầy cũng nhiều năm đạt

danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở và nhận được nhiều giấy khen của ngành, của các cơ quan hữu quan và của địa phương.

Trong vai trò là Bí thư Chi bộ, thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện nhà trường và các tổ chức đoàn thể, thầy luôn chú trọng đến việc xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, luôn quan tâm giữ khối đoàn kết trong Đảng và trong cơ quan. Duy trì thường xuyên và nghiêm túc các buổi sinh hoạt chi bộ. Luôn cải tiến và đổi mới nội dung và phương thức sinh hoạt Chi bộ, luôn làm tốt công tác phát triển đảng,...Kết quả là trong nhiều năm liền hoạt động, Chi bộ trường luôn được công nhận là tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh.

Bản thân thầy luôn gương mẫu thực hiện và vận động gia đình, người thân chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Luôn vận động đảng viên, viên chức của nhà trường thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện học tập và làm theo gương Bác như một cách để nhìn lại, tự kiểm điểm và điều chỉnh hành vi đạo đức của mình. Bằng chính nhân cách của mình, chính cái tấm gương mẫu mực, trách nhiệm, tận tụy với công việc của mình mà thầy đã cảm hóa, qui tụ được lực lượng, xây dựng được khối đoàn kết nội bộ để cùng nhau làm nên việc lớn. Thầy đã thực hiện được câu nói mà từ lâu nhân dân đã tin nhiệm, tin yêu và tôn vinh thầy cô giáo: “Mỗi thầy cô giáo như ngọn nến đốt chính mình để soi rọi cho người khác”.

Ngoài chức trách là bí thư Chi bộ, là Hiệu trưởng nhà trường thầy còn là Đảng ủy viên phụ trách công tác giáo dục của địa phương Long Thượng. Hàng năm thầy luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần không nhỏ trong công tác Đảng và công tác giáo dục của địa phương. Với sự đóng góp tích cực to lớn đó mà nhiều năm liền thầy luôn được bình bầu là “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Trong thời gian đại dịch kéo dài, thầy là người phải xa nhà hàng tháng, bám trường, bám địa phương cùng các thầy cô như cô Tâm, thầy Tùng, và một số thầy cô khác luôn sát cánh với địa phương để giúp dân vượt qua đại dịch.

Nhớ lại giai đoạn ban đầu khi mới thành lập trường và điếm lại quá trình đi lên của trường thì mới thấy được bản lĩnh và công trạng to lớn của thầy. Khi thầy bắt đầu làm Hiệu trưởng cũng là lúc mà ngành Giáo dục Cần Giuộc và địa phương xã Long Thượng khai sinh ra trường THCS Nguyễn An Ninh-Trường học được mang tên của một nhà trí thức yêu nước tiêu biểu. Thầy cùng một lúc phải đảm nhiệm nhiều trọng trách to lớn: Phải xây dựng, phát triển tốt mọi hoạt động ban đầu của một ngôi trường mới; vừa phải đảm nhiệm việc lãnh đạo công tác giảng dạy, giáo dục sao cho có chất lượng cho con em nhân dân an tâm; vừa phải tích cực để xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia để cho con em địa phương có một điều kiện học tập thật tốt như lòng mong mỏi và kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Long Thượng.



Để thực hiện được những nhiệm vụ cao cả đó, một mặt thầy phải tích cực xây dựng để trưng dụng đội ngũ, mặt khác thầy phải ra sức làm tốt công tác tham mưu, quan hệ với địa phương và lãnh đạo các cấp. Thầy là người đi đầu trong công tác vận động mạnh thường quân, làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục. Với địa vị và uy tín của mình thầy đã kêu gọi được rất nhiều giới chức gần xa, những cựu học sinh thành đạt, các tầng lớp nhân dân và đặc biệt là các doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã cùng hỗ trợ giúp trường. Chính sự nỗ lực hết mình, cùng với tâm huyết đối với sự nghiệp giáo dục mà thầy cùng với địa phương và tập thể sư phạm nhà trường vượt qua mọi khó khăn thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chỉ trong vòng vốn vẹn 5 năm mà trường THCS Nguyễn An Ninh từ một trường loại khá đã trở thành một trường tiên tiến. Vinh dự hơn nữa là trường THCS Nguyễn An Ninh đang đề nghị cấp trên về kiểm tra và công nhận danh hiệu “trường đạt chuẩn quốc gia” vào cuối năm 2022. Qua quá trình nỗ lực phấn đấu, giúp trường vượt qua muôn vàn khó khăn, sóng gió Thầy Quang xứng đáng là bông hoa tiêu biểu trong phong trào: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”.



Thầy không những đã làm tốt công tác quản lý trường học mà thầy còn là người rất chu toàn việc nhà. Thầy đã có công rất lớn trong việc vun đắp cho gia đình của mình, gia đình thầy rất hạnh phúc, công ăn việc làm và kinh tế rất ổn định. Trong gia đình, trước hết thầy đã thể hiện là một người con hiếu thảo với ông bà, cha mẹ vì hiện tại thầy đang sống trong một gia đình có nhiều thế hệ. Thầy còn là người chồng, người cha rất gương mẫu và trách nhiệm, luôn quan tâm, chăm sóc tốt các thành viên trong gia đình. Thầy đã nuôi dạy con cái thành đạt, đứa con lớn của thầy đang học năm thứ hai ngành Tin học của trường Đại học quốc gia TP HCM. Vợ thầy là người phụ nữ rất đảm đang, cũng là cô giáo tiêu biểu của trường THCS An Thạnh, cô cũng đã đạt học vị Thạc sĩ và liên tục nhiều năm liền làm tổ trưởng chuyên môn của trường. Chính cô đã hỗ trợ việc nhà cho thầy rất nhiều, không sao kể xiết, có thể nói cô đã góp phần rất lớn để cho trường THCS Nguyễn An Ninh có được một thầy Hiệu trưởng như thầy Võ Minh Quang. Nhân dân, chính quyền và tập thể thầy trò trường THCS Nguyễn An Ninh rất biết ơn cô. Người phụ nữ của thầy thật đáng khâm phục, cô là người đúng như người đời thường nói: “ Cả cuộc đời của người phụ nữ là một bài lịch sử về những yêu thương”.

Nói về thầy Võ Minh Quang thì chắc chúng ta còn phải nói rất nhiều điều tốt đẹp, ở đây nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam chúng tôi chỉ điểm qua khái quát đôi nét về thầy. Qua quá trình gần gũi, gắn bó với thầy hơn 20 năm qua, bằng tình cảm thân thương và sự ngưỡng mộ của mình, anh em ở trường coi thầy như người trong cùng một nhà. Anh em thường tâm sự với nhau về thầy Hiệu trưởng của mình :“Anh ấy là người của chúng mình, trong chúng mình nhưng hơn chúng mình”.



Với nhân cách và thành tích của thầy đã đạt được trong thời gian qua, thầy Hiệu trưởng Võ Minh Quang thật sự là người đi đầu trong việc thực hiện các khẩu hiệu của ngành Giáo dục:“ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo”, phong trào học tập và làm theo gương Bác và nhiều phong trào

khác do ngành phát động. Thầy chính là một nhà giáo **Tâm huyết - Năng động**  
**- Sáng tạo - Kỹ cương - Tình thương - Trách nhiệm** trong thời kỳ đổi mới./.

*Long Thượng, ngày 21 tháng 10 năm 2022*

**Người viết bài**

**Trương Tấn Mẫu**